

## **\*\*NA-UPDATE Mga bagong paaralan sa lumalaking komunidad ng Alberta**

Marso 11, 2024 [Mga katanungan sa media](#)

Ang gobyerno ng Alberta ay namumuhunan ng \$2.1 bilyon sa loob ng tatlong taon upang magtayo at gawing makabago ang mga paaralan para sa mga mag-aaral sa buong Alberta.

Habang patuloy na lumalaki ang lalawigan, ang gobyerno ng Alberta ay namumuhunan sa mga bagong paaralan at mga espasyo para sa mag-aaral upang matugunan ang paglagong iyon at maibigay ang mga espasyo sa pag-aaral na kailangan ng mga mag-aaral para mag tagumpay. Kung maipapasa, ang Badyet 2024 ay magsusulong ng 43 priyoridad na proyekto ng paaralan, kabilang ang 28 bagong paaralan, 10 kapalit na paaralan at limang modernisasyon. Kapag kumpleto na, lilikha ang mga proyektong ito ng humigit-kumulang 35,000 bago at modernisadong espasyo para sa mga estudyante ng Alberta para matuto, lumago, at matugunan ang kanilang buong potensyal.

"Ang Alberta ay lumalaki at kami ay namumuhunan nang malaki sa edukasyon upang matugunan ang paglago na iyon. Ang mga komunidad sa buong lalawigan ay makakakita ng mga bago at modernisadong paaralan para sa kanilang mga mag-aaral, na nagbibigay sa kanila ng pinakamagandang lugar upang matuto. Inaasahan kong makita ang lahat ng mga paaralan na aming ipinuhunan sa pagsulong at bukas sa mga darating na taon.

*Danielle Smith, Premier*

Sa karagdagang 43 proyektong kasama sa badyet ngayong taon, pinopondohan ng gobyerno ang kabuuang 98 na proyekto ng paaralan sa iba't ibang yugto sa buong lalawigan.

Bilang bahagi ng \$2.1 bilyon na tatlong taong pamumuhunan sa kapital, \$103 milyon sa loob ng tatlong taon ang gagamitin upang matustusan ang mga modular na silid-aralan upang mabilis na madagdagan ang mga espasyo sa silid-aralan sa mga paaralang nahaharap sa malalaking hamon sa kapasidad. Ang mga kolehiyong paaralan at mga pampublikong charter na paaralan ay susuportahan ng isang pangako na \$123 milyon sa loob ng tatlong taon, habang ang gobyerno ng Alberta ay patuloy na nagpapalawak ng edukasyon sa karera at sumusuporta sa isang buong hanay ng mga pagpipilian sa paaralan para sa mga mag-aaral at pamilya.

"Ang Alberta Advantage ay bumalik at umuusbong at ang mga tao mula sa buong Canada at sa buong mundo ay muling dumagsa sa ating hindi kapani-paniwalang lalawigan, kabilang ang Calgary. Ang Badyet 2024 ay nagtatakda ng isang ambisyosong plano na magtayo ng 17 bagong paaralan at isang modernisasyon para sa Calgary Metropolitan Area, sa susunod na ilang taon. Ang mga bagong paaralang ito ay lilikha ng espasyo para sa 16,000 higit pang mga mag-aaral na may anim na proyekto na magsisimula sa pagtatayo sa taong ito lamang, at ang natitirang 12 proyekto ay magsisimula sa mga susunod na taon."

*Demetrios Nicolaidis, Ministro ng Edukasyon*

"Lumalaki ang Alberta at sinusuportahan ng Capital Plan ng Badyet 2024 ang libu-libong mga bagong espasyo ng mag-aaral. Tinitiyak ng gobyerno ng Alberta na patuloy na umunlad at magtatagumpay ang mga mag-aaral sa K-12."

*Nate Horner, Ministro ng Lupon ng Treasury at Pananalapi*

"Tinutulungan ng ating gobyerno ang mga mag-aaral na magtagumpay, at ang mga proyektong kapital na idinagdag sa Badyet 2024 ay nagpapatuloy sa trajectory na iyon. Mahigit sa isang dosenang mga paaralan ang makukumpleto sa taong ito, at inaasahan naming makita ang mga mag-aaral na mapupuno ang mga bulwagan sa maikling pagkakasunud-sunod. Ang mga paaralan sa Alberta ay itinayo upang tumagal ng 75 taon, na nagsisiguro na ang mga bata ay makikinabang sa aming mga pamumuhunan para sa mga susunod na henerasyon.

*Pete Guthrie, Ministro ng Imprastruktura*

Ang Calgary at Edmonton, kasama ang kanilang mga nakapaligid na komunidad, ay nakakakita ng malakas na paglaki ng estudyante at kinikilala iyon ng Badyet 2024 sa pamamagitan ng pagbibigay-prioridad sa 18 mga proyekto ng paaralan sa Calgary at sa lugar at 14 na mga proyekto ng paaralan sa Capital Region. Ang mga bagong proyekto ng paaralan sa mga rehiyong ito ay mangangahulugan ng 16,000 higit pang espasyo para sa mga mag-aaral sa rehiyon ng Calgary, at 12,500 pa sa rehiyon ng Edmonton.

Ang Badyet 2024 ay isang responsableng plano upang palakasin ang pangangalagang pangkalusugan at edukasyon, bumuo ng ligtas at sumusuportang mga komunidad, matalinong pamahalaan ng mga mapagkukunan ng lalawigan at isulong ang paglikha ng trabaho upang patuloy na mabuo ang competitive advantage ng Alberta.

## Mabilis na mga katotohanan

- Ang pag-apruba sa pagpopondo ng buo/konstruksyon ay kinabibilangan ng lahat ng aktibidad para matapos ang proyekto, kabilang ang pagsusuri sa konstruksiyon at pagkatapos ng pag-okupa.
- Kasama sa mga aktibidad sa pagpopondo sa disenyo ang paghahanda ng mga dokumento ng tender sa pagtatayo tulad ng mga guhit at mga detalye.
- Kasama sa pagpapalano ng mga aktibidad sa pagpopondo ang pagsusuri sa lokasyon at mga aktibidad sa pagpapaunlad ng saklaw.

**\*\* NA-UPDATE: Badyet 2024 na mga proyekto sa paaralan – Buong/pagpopondo sa pagtatayo (19):**

Komunidad		
Chestermere	Calgary Catholic School District	new K-9 school
Cochrane	Rocky View Schools	new K-8 school
Edmonton	Edmonton Catholic Schools	new K-9 school in Crystallina Nera
Edmonton	Edmonton Catholic Schools	new K-9 school in Heritage Valley Cavanagh
Edmonton	Edmonton Catholic Schools	new K-9 school in Hays Ridge
Edmonton	Edmonton Catholic Schools	solution in Rundle (K-9)
Edmonton	Edmonton Public Schools	new 7-12 school in Glenriding Heights
Leduc	Black Gold School Division	modernization of École Corinthia Park (K-6)

## Mga proyekto sa paaralan ng Badyet 2024 – Pagpopondo sa disenyo:

Komunidad	Dibisyon ng paaralan	Uri/pangalan ng proyekto
Airdrie	Rocky View Schools	new 9-12 school
Calgary	Calgary Board of Education	new 10-12 school in Cornerstone
Calgary	Calgary Board of Education	new K-4 school in Redstone
Calgary	Calgary Board of Education	modernization of Annie Gale School (6-9)
Calgary	Calgary Catholic School District	new K-6 school in Redstone
Calgary	Calgary Catholic School District	new 10-12 school in west Calgary
Calgary	Conseil scolaire FrancoSud	new K-6 school in north Calgary
Chestermere	Rocky View Schools	new K-9 school
Edmonton	Edmonton Catholic Schools	new K-9 school in Laurel
Edmonton	Edmonton Catholic Schools	new K-9 school in River's Edge
Edmonton	Edmonton Public Schools	new K-6 school in Glenridding Heights
Edmonton	Edmonton Public Schools	new K-6 school in Rosenthal
Edmonton	Edmonton Public Schools	new 7-9 school in McConachie
Okotoks	Foothills School Division	new 10-12 school

## Badyet 2024 mga proyekto sa paaralan – Pagpopondo sa pagplaplano:

Komunidad	Dibisyon ng paaralan	Uri/pangalan ng proyekto
Calgary	Calgary Board of Education	new 5-9 school in Saddle Ridge
Calgary	Conseil scolaire FrancoSud	new 9-12 school in north Calgary
Calgary	Conseil scolaire FrancoSud	new K-6 school in north Calgary
Edmonton	Edmonton Public Schools	replacement of Delton School (K-6)
Edmonton	Edmonton Public Schools	replacement of Spruce Avenue School (7-9)
Edmonton	Conseil scolaire Centre-Nord	new 7-12 public/catholic school

## Kaugnay na impormasyon

- [Badyet 2024 Capital Plan](#)
- [Badyet 2024 pangkalahatang-ideya](#)

## Multimedia

- [Panoorin ang balitang pagpupulong](#)
- [Makinig sa balitang pagpupulong](#)